

# Cuộc diễu hành niềm tự hào của LGBTQ ở Bialystok, Ba Lan, đã gặp phải các cuộc tấn công cực hữu

Bởi admin -21/07/2019

**TIN MỖI GIỜ**  
Tin tức đời sống, thế giới cập nhật liên tục

Được cảnh sát chống bạo động, khoảng 1.000 người tuần hành kiêu hãnh bước đi trên đường phố của thành phố Bialystok ở phía đông bắc khi hàng ngàn người hâm mộ bóng đá "cực kỳ", các nhóm cực hữu và những người khác ném bom, đá và chai thủy tinh.

Khi những người phản đối hét lên "Chúa, danh dự và quê hương" và "Bialystok không có kẻ biến thái", những người tuần hành tự hào đã hô vang "Ba Lan không có phát xít". Cảnh sát cho biết khoảng 4.000 người đã tham gia biểu tình chống lại cuộc tuần hành.

Các túi bột và các vật thể khác đã bị ném ra khỏi các khối nhà ở thời Cộng sản tại các đoàn tuần hành tự hào, những người đang di chuyển dọc theo tuyến đường dài 3 km (1,8 dặm) qua trung tâm thành phố.

Theo phát ngôn viên cảnh sát của Bialystok, ông Tomasz Krupa, bạo lực đã khiến 20 người bị giam giữ, bốn người trong số họ bị nghi ngờ phạm tội, bao gồm sử dụng các mối đe dọa và lăng mạ đối với các sĩ quan.

Thành phố 298.000 người nằm trong khu vực bảo thủ của Podlasie, một thành trì của đảng Công lý và Công lý cầm quyền của Ba Lan, được biết đến với tên viết tắt PiS.

Theo các nhóm chống phân biệt chủng tộc, Bialystok đã trở thành một lời giải thích cho các phong trào cực hữu mạnh mẽ của nó. "Nhiều hành vi xâm lược bài ngoại đã được thực hiện ở Podlasie so với các khu vực khác ở Ba Lan", ông Rafal Pankowski, từ nhóm chống chủ nghĩa cực đoan Never Again, nói với CNN.

Nhưng bầu không khí thù địch không làm nản chí tâm trạng của một nhóm người diễu hành nhiều thế hệ, người đã mô tả sự kiện này là một chiến thắng trong cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng hơn của họ – bất chấp các mối đe dọa.

"Tôi đang cố gắng nhìn nhận điều này một cách vui vẻ, nhưng cuộc tuần hành này cũng buồn đối với tôi vì tôi không nghĩ nó sẽ nguy hiểm như nó", Anna Pietrucha, 26 tuổi, đến từ Warsaw phát biểu tại cuộc tuần hành, nói với CNN.

Cuộc tuần hành vào thứ Bảy là một trong 24 cuộc diễu hành dự kiến diễn ra trong năm nay tại Ba Lan – một con số kỷ lục mà các nhà vận động nói là một phần ứng đối với tiếp thu ngôn ngữ đồng âm và chuyển hóa bởi các nhà lãnh đạo Công giáo Ba Lan và PiS.

"Chúng tôi đang ở giữa một làn sóng tuyên truyền đáng ghét đang diễn ra, được cả nhà nước và Giáo hội Công giáo thúc đẩy", Hubert Sobocki, đồng chủ tịch của tổ chức LGBT + có trụ sở tại Warsaw, Love Does Not Loại trừ, nói với CNN từ một quán cà phê ở Bialystok.

## Phản kháng

Theo các quan chức, đã có khoảng 32 cuộc biểu tình được đăng ký vào thứ Bảy, phần lớn phản đối cuộc tuần hành tự hào.

Chúng bao gồm một buổi dã ngoại gia đình tại Cung điện Branicki của Bialystok – được tổ chức bởi Artur Kosicki, nguyên soái của Podlasie – và một buổi cầu nguyện ngoài trời bên cạnh tại Nhà thờ Công giáo La Mã Bialystok.

Tổng giám mục Công giáo Bialystok Tadeusz Wojda kêu gọi các giáo dân "bảo vệ các giá trị Kitô giáo" bằng cách tham dự buổi dã ngoại, thêm rằng cuộc tuần hành LGBTQ là "một sáng kiến xa lạ với" khu vực.

Những kẻ lưu manh bóng đá cực kỳ dân tộc, các tổ chức cực hữu và những người khác đã tham gia vào các cuộc phản kháng trên toàn thành phố.

Buổi dã ngoại có lâu đài náo nhiệt, nhạc sĩ dân gian và trung đoàn quân đội địa phương trưng bày pháo binh của nó. CNN đã tiếp cận Kosicki, người đến từ PiS, để phỏng vấn, nhưng anh đã từ chối. PiS và chính phủ cũng bỏ qua các yêu cầu bình luận lặp đi lặp lại của CNN.

Vài phút sau, nhiều tiếng nổ lóe lên đã được nghe thấy ở khoảng cách gần, được đặt ra bởi các nhóm cực hữu bên ngoài khu phức hợp khi họ cố gắng ngăn chặn những người tuần hành tự hào tiến xa hơn.

Cuộc tuần hành kết thúc ngay sau 5 giờ chiều giờ địa phương, sau khi cảnh sát triển khai lựu đạn gây choáng và bình xịt hơi cay để giải tỏa những người biểu tình cực hữu.

Một số người tuần hành tự hào đã được nhìn thấy loại bỏ trang điểm của họ, giấu cờ cầu vồng của họ và xóa sạch long lanh; họ nói với CNN rằng đó là một nỗ lực để hòa nhập với người đi bộ và rời khỏi trung tâm thành phố một cách an toàn.

## **Đẩy lùi chống lại bình đẳng**

Nhiều người Ba Lan ở các trung tâm đô thị của đất nước ủng hộ việc thúc đẩy nhiều quyền LGBTQ hơn, với Warsaw tổ chức cuộc diễu hành niềm tự hào lớn nhất vào đầu tháng 6.

Nhưng đã có sự phản kháng ở nơi khác đối với khả năng hiển thị ngày càng tăng của cộng đồng ở một quốc gia nơi hôn nhân và nhận con nuôi đồng giới là bất hợp pháp và các cuộc tấn công chống LGBTQ không bị coi là tội ác đáng ghét.

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 10, lãnh đạo đảng PiS Jaroslaw Kaczynski đã đóng khung cho sự ủng hộ của phe đối lập để bình đẳng hơn như là một "cuộc tấn công vào gia đình", gọi quyền LGBTQ là "mối đe dọa" ở đất nước Công giáo sùng đạo.

"Tôi nghĩ rằng cách một số chính trị gia của đảng này nói công khai về các vấn đề LGBT (Q) đã khiến những người khác ở Ba Lan bất sợ sử dụng ngôn từ kích động thù địch", nhà hoạt động vì quyền đồng tính địa phương Joanna Gluszek, 28 tuổi, người đồng tổ chức tuần hành của Bialystok nói với CNN.

Các nhà phê bình nói rằng chiến thuật này giúp tập hợp nhiều cơ sở tôn giáo và nông thôn hơn. "Tất cả các dấu hiệu cho thấy Kaczynski sẽ tiếp tục với chiến lược tế thần, song hành với nhà thờ Công giáo Ba Lan đã biến cộng đồng LGBTQ trở thành kẻ thù lớn nhất của họ", Miroslawa Makuchowska, người đứng đầu bộ phận chính trị của Ba Lan nói Nhóm vận động Chiến dịch chống lại Homophobia.

Môi trường đã nổi lên các phương tiện truyền thông cánh hữu và các tổ chức cực hữu. Tuần này, ấn phẩm hàng tuần cánh hữu Gazeta Polska đã công bố kế hoạch phân phối nhãn dán tuyên bố "vùng không có LGBT" cho độc giả. Người đóng thế đã thu hút sự lên án rộng rãi trong và ngoài nước.

Chiến dịch phi lợi nhuận có trụ sở tại Warsaw chống lại Homophobia (KPH) nói với CNN rằng hơn 30 hội đồng đã tuyên bố họ không có "ý thức hệ LGBT" trong vài tháng qua – để đáp lại thị trường tự do của Warsaw, ông Rafal Trzaskowski, từ Nền tảng dân sự đối lập của Warsaw (PO), ký một tuyên bố hỗ trợ quyền LGBTQ.

Tại Bialystok, các tờ rơi được đặt ẩn danh quanh thành phố trước cuộc tuần hành nói rằng đường phố sẽ bị "nhiễm vi khuẩn LGBT" vào thứ Bảy.

"Mặc dù cuộc tuần hành phải đối mặt với những trở ngại ... Tôi hy vọng đó là một khởi đầu của một suy nghĩ mới ở đây", Gluszek nói trong một tin nhắn văn bản sau cuộc tuần hành. "Những người tham gia (diễu hành), chủ yếu là công dân Bialystok, đã không để nỗi sợ vượt qua họ và cho thấy họ không sợ hãi."

CNN Muhammad Dawish đã đóng góp cho báo cáo này.

Nguồn CNN

<https://www.tinmoi3.com/cuoc-dieu-hanh-niem-tu-bao-cua-lgbtq-o-bialystok-ba-lan-da-gap-phai-cac-cuoc-tan-cong-cuc-huu-88929>